

Làm việc hướng tới đạt được một "Xã hội Bền vững và Hòa nhập"- nơi mọi người có thể sống một cuộc sống đầy sức sống một cách tự do hơn

Triết lý kinh doanh cơ bản của Tập đoàn Panasonic là "Góp phần cải thiện lối sống của con người và sự phát triển của xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình." Trong các hoạt động tư cách công dân trong doanh nghiệp của mình, Tập đoàn đang nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra một khung giá trị xã hội mới. Bằng cách làm này, chúng tôi mong muốn - cùng với các hoạt động kinh doanh của mình - hiện thực hóa một "xã hội lý tưởng mang đến sự sung túc về vật chất và tinh thần". Các chủ đề trọng tâm mà chúng tôi đã xác định bao gồm "xóa đói giảm nghèo", đây vừa là Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) số 1 của Liên hợp quốc vừa là vấn đề mà Panasonic đã nỗ lực giải quyết kể từ khi thành lập. Các chủ đề khác mà chúng tôi đề cập thông qua các hoạt động tư cách công dân trong doanh nghiệp trên phạm vi rộng của mình là "các vấn đề về môi trường", vốn là mối quan tâm cấp bách trên toàn thế giới, cũng như "Phát triển con người (Hỗ trợ học tập)," vốn là nền tảng để giải quyết các vấn đề xã hội.

Chủ đề trọng tâm

Xóa đói giảm nghèo

Các hoạt động môi trường

Phát triển con người (Hỗ trợ học tập)

Xóa đói giảm nghèo



Các hoạt động môi trường



Quỹ hỗ trợ NPO/NGO của Panasonic cho SDGs



Chương trình tài trợ này hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) có hoạt động hướng tới việc xóa đói giảm nghèo - một vấn đề xã hội của toàn cầu - để củng cố cơ cấu tổ chức của họ, giúp họ có thể hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội. (Kể từ khi thành lập vào năm 2001, Quỹ đã tài trợ cho 461 dự án với tổng trị giá 592,51 triệu yên)

THÁP SÁNG TƯƠNG LAI: Một dự án đem lại ánh sáng cho các khu vực không có điện



Thông qua sáng kiến này, Panasonic đang làm việc với các đối tác như NPO, NGO và các tổ chức quốc tế để đem đến "ánh sáng" bằng năng lượng tái tạo đến những khu vực chưa có mạng lưới điện. Ngoài việc hỗ trợ cung cấp các cơ hội về giáo dục, y tế và tăng thu nhập thông qua việc sử dụng "ánh sáng", sáng kiến này còn khai thác năng lượng tái tạo để giúp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

Chương trình Panasonic Eco Relay vì một Trái đất bền vững



Sáng kiến này khởi nguồn vào năm 1998 với niềm tin rằng cần phải có một sự quan tâm chân thành đến môi trường để tạo ra các sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường. Kể từ năm 2008, Panasonic Eco Relay đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Các nhân viên lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động môi trường dựa trên cộng đồng địa phương nơi họ làm việc. Là một công dân toàn cầu, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc tạo nên một môi trường toàn cầu bền vững và xây dựng cộng đồng hòa hợp, tương thân tương ái thông qua các hoạt động gắn kết người dân địa phương, trẻ em và gia đình của các nhân viên.

Chương trình Giáo dục môi trường - Eco Learning Program

Các chương trình của chúng tôi gợi mở cho trẻ nhỏ các vấn đề về tự nhiên. Các vấn đề này bao gồm thay đổi môi trường và tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Theo đó, trẻ sẽ muốn làm cho môi trường trở nên tốt hơn.

Phát triển con người (Hỗ trợ học tập)



Qua ống kính trẻ thơ - Kid Witness News (KWN)



Chương trình này hướng đến khối học sinh tiểu học và trung học cơ sở, nhằm thúc đẩy năng lực sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm thông qua các hoạt động sản xuất video. Tổng cộng có hơn 180.000 trẻ em và giáo viên đã tham gia vào các dự án KWN kể từ khi ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 1989.

Trường học trẻ em Panasonic- Panasonic Kids School



Trường học trẻ em Panasonic là một chương trình thuộc thể hệ tiếp nối, khuyến khích trẻ em khám phá những khả năng liên quan đến "khát vọng và tương lai" của mình. Chương trình cũng giúp trẻ có được những khả năng cần thiết để sống và học tập một cách độc lập phù hợp với sở thích và mối quan tâm của chính bản thân. Chúng tôi xuất bản các tài liệu giảng dạy gốc truyền cảm hứng cho trẻ hành động trong xã hội của mình.

Học bổng Châu Á của Panasonic



Được thành lập vào năm 1998 với mục tiêu đào tạo những người trẻ lãnh đạo châu Á trong thế kỷ 21, chương trình này đã hỗ trợ các sinh viên bậc thạc sĩ theo học khoa học và kỹ thuật tại Nhật Bản. Vào năm 2014, chương trình chuyển trọng tâm sang hình thức hỗ trợ dựa trên cộng đồng để đào tạo thế hệ tiếp theo, mang lại nhiều trợ giúp đa dạng từ học bổng đến mạng lưới cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp đến cho sinh viên ở chín quốc gia và khu vực.

